

GUNKUL เป้ารายได้ปี 65 โตกว่า 20% จาก Backlog งาน EPC-ธุรกิจกัญชงกัญชาหนุ่

📄 ข่าวหุ้น 🕒 26 พ.ย. 64 17:07น.

โปรโมชันทุกคนชนะ Forex
รางวัลรวมกว่า 5,000,000 บาท!*
*ภายใต้เงื่อนไข การซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD มีความเสี่ยงสูง และสามารถทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้



นายสมบุรณ์ เอื้ออัสฉมาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัญกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าผลประกอบการปี 65 เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% จากการรับรู้รายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชงกัญชา ซึ่งถือเป็น New S-Curve ที่สำคัญของบริษัท โดยคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตปลูกในช่วงกลางสัปดาห์หน้า และจะลงแปลงปลูกทันที คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/65 และจะรับรู้รายได้แบบเต็มที่ตั้งแต่ปี 66 เป็นต้นไป

“เบื้องต้นคาดว่าบริษัทจะสามารถสกัด CBD จากคาดว่าจะมีผลผลิตช่อดอกแห้งของกัญชงในไตรมาส 1/65 ที่ 100 กิโลกรัม/วัน และกลางปี 65 ที่ 400 กิโลกรัม/วัน และ ไตรมาส 3/65 ที่ 600 กิโลกรัม/วัน ทำให้คาดว่าภายในสิ้นปี 65 จะครบ 1,100 กิโลกรัม/วัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ให้กับ GUNKUL ได้เต็มปีนับตั้งแต่ 1 ม.ค.66 เป็นต้นไป”



นายสมบุญกล่าว

ด้านการลงทุนร่วมกับ บริษัท ทีเอสซีจี กรุ๊ป จำกัด (THCG) ซึ่งได้เจรจาเรื่องการปลูกและส่งขายช่อดอกแห้งให้กับองค์การเกษตรกรรม (อก.) คาดว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงปลายเดือน ธ.ค.64-ม.ค.65 นี้ นอกจากนี้ยังมีแผนออกผลิตภัณฑ์ปลายน้ำอีกหลายชนิด อยู่ระหว่างขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 4/64 คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้จำหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 642 เมกะวัตต์ ตั้งในพื้นที่ 4 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น และ มาเลเซีย

ประกอบกับรับรู้รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ที่มีอยู่ในมือ โดยในไตรมาส 4/64 บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่มอีกหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น งานรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 3 โครงการ มูลค่ารวม 840.50 ล้านบาท ส่งผลให้จำนวนงานในมือ (Backlog)แตะ 7.5 พันล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ปัจจุบันบริษัทได้เร่งเสนอและเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ อีกหลายโครงการในปี 65 มูลค่ารวมกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งบริษัทตั้งเป้าได้งาน 7-10% ถือเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ย. 64)

Tags: [GUNKUL](#), [กัญชง](#), [กัญชา](#), [กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง](#), [สมบุญ เอื้ออชฌาสัย](#), [หุ้นไทย](#)